



อย.ไฟเขียวนำเข้า'ยากัญชา' หากกระยะสั้นผลิตไม่เพียงพอ

กรุงเทพธุรกิจ • ไบโอไทย เนอะจับตา อย.เตรียม
อนุญาตนำเข้ายากัญชาจากบริษัทต่างชาติ ตั้งข้อสังเกต
อาจจะเป็นยารักษาโรคปวดเรื้อรังและโรคลมชัก
ของบริษัท GW Pharma ขณะที่ อย.เจงนำเข้า
"น้ำมันกัญชา" จะเป็นตัวเลือกล่าสุดท้าย หากจำเป็น
ผลิตในประเทศไม่เพียงพอในช่วงรอยต่อ จะทำ
ระยะสั้นเตรียมใช้ของกลางจาก ป.ป.ส.มาสกัดก่อน
หากปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ตามด้วยน้ำมันกัญชา
จากการบริจาคร ถ้าจำเป็นต้องนำเข้าจะให้ อภ.หรือ
สภากาชาดไทย

วานนี้(23 พ.ค.) แพนเพจมูลนิธิชีววิถี (BIO
THAI) ได้โพสต์ข้อความว่า องค์การอาหารและยา
(อย.)เตรียมอนุญาตนำเข้ายากัญชาจากบริษัท
ต่างชาติ โดยไบโอไทยคาดว่ายาที่ อย.อนุญาตนำ
เข้าจากต่างประเทศคือ Sativex และ Epidolex
ยารักษาโรคปวดเรื้อรังและโรคลมชักของบริษัท
GW Pharma ซึ่งยื่นขอรับสิทธิบัตรกัญชามากที่สุด

อย่างไรก็ตามคำขอสิทธิบัตรทั้งหมดได้ถูก
รัฐบาลเพิกถอน หลังการเคลื่อนไหวคัดค้านของ
นักวิชาการและภาคประชาสังคม เนื่องจากเป็นคำขอ
ที่ขัดมาตรา 9(5) เพราะกัญชายังคงเป็นยาเสพติดตามกฎหมายไทยในระหว่างที่มีการยื่นคำขอ โดยก่อน
หน้านั้น นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะ

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16

อย.

กรรมการอาหารและยา(อย.) ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการบริจาคน้ำมันกัญชา จาก
หน่วยงานภายนอก 500 ขวด ซึ่งผ่านการ
ตรวจวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนอยู่ระหว่างการ
จัดหาขององค์การเภสัชกรรมหรือ
อภ. และสภากาชาดไทย นำเข้ากัญชาใน
ช่วงสั้นๆตามข้อสั่งการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อ
การศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์
ซึ่งมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกฯ
และ รมต.ยุติธรรมเป็นประธาน ซึ่งได้สั่ง

การให้สามารถนำเข้ากัญชาได้หากมีความ
จำเป็นในการนำมาให้ผู้ป่วยระหว่างที่รอ
ผลผลิตตามกฎหมายในเดือนกรกฎาคม
นี้ เพื่อให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและ
ไม่สามารถรอได้ โดย อย.จะจัดส่งไปยัง
สถานพยาบาลเพื่อให้แพทย์ที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียนแล้วส่งจ่ายยาให้ในปริมาณ
ที่เหมาะสม

ล่าสุด นพ.สุรโชค รองเลขาธิการอย.ออก
มาชี้แจงว่า จากข้อมูลผู้มาแจ้งครอบครองมี
ประมาณ 2.2 หมื่นราย โดยร้อยละ 90 หรือ
ประมาณ 2.1 หมื่นรายแจ้งว่าเป็นผู้ป่วย แต่
เป็นกลุ่มโรคที่จำเป็นต้องใช้กัญชาจริงๆ
4 กลุ่มโรคคือ คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด

ลมชักในเด็ก ปวดประสาทเสื่อมแข็ง และ
ปวดประสาทที่ไม่ถึงร้อยละ แต่ถ้ารวมกับ
ผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีอนุญาตให้ใช้กัญชาได้ คือ
จำเป็นต้องใช้แต่ยังไม่พอ เช่น อัลไซเมอร์
พาร์กินสัน เป็นต้น จะมีประมาณ 2-3 พันคน
ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ยังมีการถือครองน้ำมันกัญชา
อยู่ประมาณ 3 เดือน แต่บางส่วนที่น้ำมัน
กัญชาไม่พอ

อย.จึงมีมาตรการในการจัดหาน้ำมัน
กัญชามาใช้ในระยาระยะที่ประเทศไทย
ยังไม่สามารถผลิตน้ำมันกัญชาได้เองหรือมี
ไม่เพียงพอ ซึ่งมีหลายมาตรการมาตรการ
แรก คือ เอากัญชาของกลางจาก ป.ป.ส.
กว่า 30 ตัน ที่ยังไม่ได้มีการคัดเกรด
ส่งไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทำการปนเปื้อนของโลหะหนัก หรือยาฆ่า
แมลงต่างๆ หากไม่มีหรืออยู่ในระดับที่รับ
ได้ก็จะให้หน่วยงานที่มีความสามารถนำ
ไปสกัดออกมาใช้

มาตรการต่อมา คือ อย.ได้รับบริจาคน้ำมันกัญชามาจำนวนหนึ่ง และยังมีรายงาน
จากต่างจังหวัดว่า มีน้ำมันกัญชาของกลาง
อีกจำนวนหนึ่งอยู่เหมือนกัน แต่ต้องตรวจสอบความปลอดภัยคาดว่าจะผลจะออกมา
ภายในเดือน พ.ค.นี้ หากใช้ได้จะมีน้ำมัน
กัญชาที่ได้จากในประเทศเพียงพอ โดยไม่

ต้องมีการนำเข้า

"ก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชกรรมเคยนำ
กัญชาของกลางมาตรวจแล้วพบการปนเปื้อน
โลหะหนักและสารเคมีต่างๆ ในปริมาณที่เป็น
อันตรายจนไม่สามารถเอามาผลิตได้ ก็อาจ
จะใช้แนวทางนำเข้า ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา
ว่าจะให้อภ. หรือ สภากาชาดไทยเป็นผู้นำ
เข้า เพราะ 2 หน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงาน
ที่มีการนำเข้ายาจำเป็น ยาจำเป็นต่างๆ
มาใช้ในประเทศ แต่ก็เป็นนำเข้าระยะ
สั้น ช่วงรอยต่อ หากเราผลิตได้เองก็ไม่
จำเป็นต้องนำเข้า ซึ่งคาดว่า ภายในปีนี้ไทย
สามารถผลิตได้เองอย่างเพียงพอ" นพ.สุรโชค
กล่าว

มาตรการเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่วางไว้
ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้กัญชา
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนั้น ที่หลาย
คนห่วงว่า บริษัทต่างชาติจะเข้ามา
จริง เพราะหากบริษัทต่างชาติจะเข้ามา
ขาย ต้องผ่านหน่วยงานรัฐเป็นคนขอ และ
ต้องมีการมาขออนุญาตขึ้นทะเบียนยาที่มี
คณะกรรมการกถันกรองหลายขั้นตอน

ขณะเดียวกัน นายเดชา ศิริภัทร ประธาน
มูลนิธิข้าวขวัญ และ 11 องค์การร่วมกันจัด
โครงการรณรงค์ "เดินเพื่อผู้ป่วย : Can-
nabis Walk Thailand" ได้เชิญประชาชน
ร่วมบริจาค ผลิตยาและสนับสนุนให้เกิด
ศูนย์รักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อแจกจ่ายยา
จากกัญชาและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
กระจายไปทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาและไม่สามารถ
เข้าถึงยาได้ ผ่านบัญชีมูลนิธิข้าวขวัญ
201-2-39646-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขา
สุพรรณบุรี